



ประกาศบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเชส จำกัด ที่ 20/2560

เรื่อง การให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ตามที่สถาบันพัฒนานุเคราะห์การบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (Aviation Management) ให้แก่พนักงานในระดับหัวหน้างาน ในองค์กรของบริษัท วิงสแปนฯ ที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 1 ทุนการศึกษา และพนักงานทั่วไปไม่จำกัดจำนวนทุนการศึกษา บริษัทฯ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งแบบตอบรับเพื่อขอรับทุนดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2560

(ดร. น้ำเพชร อยู่สกุล)

กรรมการผู้จัดการ





# มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต KASEM BUNDIT UNIVERSITY



ที่ มกบ.0216/155

24 มีนาคม 2560

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสেস จำกัด

เรื่อง ขอเสนอให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สำหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดของหลักสูตร และทุนการศึกษา
  2. แบบตอบรับการขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

ตามที่สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (Bachelor of Arts Program in Airline Business) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (Bachelor of Business Administration Industry Management) และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (Aviation Management) เพื่อผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิต ผู้มีความสามารถในการทำงานในอุตสาหกรรมการบินเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต ที่มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการบิน รวมทั้งมีความสามารถด้านการบริหารจัดการเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานด้านการบินและหน่วยงานธุรกิจอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีความยินดีให้การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (Aviation Management) ให้แก่พนักงานในระดับหัวหน้างาน ในองค์กรของท่านที่ได้รับการคัดเลือกภายใน จำนวน 1 ทุนการศึกษา และสำหรับพนักงานที่สนใจท่านอื่นๆ ทางสถาบันฯ มีทุนสนับสนุนเพิ่มเติม ซึ่งมีเงื่อนไขรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้

(ดร.เสนีย์ สุวรรณดี)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

สาขาวิชาการจัดการการบิน

โทร.02-904-2222 ต่อ 2228, 2230 โทรสาร 02-904-2200 มือถือ 086-353-4779

ผู้ประสานงาน : อาจารย์กนกวรรณ จันจัน และ อาจารย์วรัฎฐา นวลสม

## รายละเอียดของหลักสูตรและทุนการศึกษา

### ระบบการจัดการศึกษา

จัดการเรียนแบบชุดวิชา (Block Course)

เรียนเฉพาะ วันเสาร์และวันอาทิตย์และเรียนสัปดาห์วันสัปดาห์

นักศึกษาเลือกแผน ก วิทยานิพนธ์ (Thesis) หรือแผน ข การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

ใช้เวลาเรียน Course Work 1 ปี

### โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

แผน ก. วิทยานิพนธ์ (Thesis)

แผน ข. การค้นคว้าอิสระ (IS)

หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

### สถานที่และเวลาเรียน

สถานที่ : วิทยาเขต : พัฒนาการ

วันและเวลา : วันเสาร์ – วันอาทิตย์ (08.00-17.00 น.)

#### 1. กรณีทั่วไป

##### ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

กรณีที่ 1 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 200,000 บาท

แบ่งจ่ายเป็น Block Course ที่ 1 ถึง Block Course ที่ 5 จำนวนครั้งละ 30,000 บาท

ส่วน Block Course ที่ 6 จำนวน 50,000 บาท รวมที่ต้องแบ่งจ่ายทั้งสิ้น 6 ครั้ง

กรณีที่ 2 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 200,000 บาท

แบ่งจ่ายปีการศึกษาละ 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง (ภาคการเรียนละ 50,000 บาท)

#### 2. รายละเอียดทุนการศึกษา

2.1 ทุนการศึกษา ประเภทที่ 1 จำนวน 1 ทุนการศึกษาต่อ 1 หน่วยงาน/องค์กรทางการบิน 50%

ของค่าหน่วยกิตในงวดสุดท้าย

- สำหรับพนักงานระดับหัวหน้างานตั้งแต่ระดับ Supervisor/ผู้จัดการแผนก เป็นต้นไป

2.2 ทุนการศึกษา ประเภทที่ 2 ไม่จำกัดจำนวน 25% ของค่าหน่วยกิตในงวดสุดท้าย

- สำหรับพนักงานหน่วยงานนั้นๆ/องค์กรที่ส่งจดหมายการสนับสนุนทุนท่านอื่นๆ ที่สนใจ

\*\*ทุนการศึกษาจะหักออกจากค่าหน่วยกิตในการลงทะเบียนเทอมสุดท้าย